
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๐  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 
วันพุธที ่ ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมส าหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว   
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  ก่อนให้มีการซักถามกระทู้
ถามสดด้วยวาจา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๐  ข้อ  ๑๕๗  และข้อ  ๑๕๙  วรรคหนึ่ง  ในการพิจารณากระทู้
ถามสดด้วยวาจามากกว่า  ๓  กระทู้  เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบ  จากนั้นไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่   

กระทู้ถามล าดับที่  ๑ – ๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอุตตม  
สาวนายน)  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามล าดับที่  ๑  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม  สมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังท้องถิ่นไท   โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  เป็นผู้ตอบ  

(ส าเนา) 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  โดย  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ)  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การฝึกอาชีพของทหารเกณฑ์กับปัญหา
การขาดแคลนแรงงานของภาคเอกชน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายประทวน  สุทธิอ านวยเดช  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  ขอให้มีการแก้ปัญหาการขยายพันธุ์
ของลิงในประเทศ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามล าดับที่  ๑  และ  ๒  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์   เรื่อง  ความเดือดร้อนของประชาชน 
รอบโรงงานน้ าตาลราชบุรี อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม  (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าและทิศทางการพัฒนาหนองหาร  
จังหวัดสกลนคร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
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อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๒๘ - ๑๕.๓๖  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกระบี่  พรรคภูมใิจไทย  เรือ่ง  นโยบายการปิดอ่าวมาหยา  จังหวัดกระบี่   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  การทวงคืนพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทาน  
อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี ่  

กระทู้ถามล าดับที่  ๑ – ๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ  

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  (ผรท.)  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามล าดับที่  ๑,  ๒  และ  ๓  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่ ๑  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายขจิตร  ชัยนิคม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.)  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง  ต าบลศรีสุทโธ  และต าบลบ้านดุง  (บางส่วน)  
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนีไ้ปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐    
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๕. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  สภาพปัญหาถนนลูกรังช ารุดเสียหาย  การสัญจร
ไปมาของประชาชนในพื้นที่อ าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร  ไม่ได้รับความสะดวก  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอนกระทู้ถาม
ดังกล่าว  ซึ่งกระท าได้ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๓ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ผลกระทบเรื่องที่ท ากินและที่อยู่อาศัย  จังหวัด
สกลนคร  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐  

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง  ศาลฎีกาได้มีค าสั่งให้
รับค าร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้พิจารณาวินิจฉัย  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
กรณีที่ขอให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสมุทรปราการ  
เขตเลือกตั้งที่  ๕  ใหม่  แทน  นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก  เมื่อศาลฎีกาได้รับค าร้องแล้ว  
จึงท าให้  นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก  ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
มาตรา  ๑๓๓  และมาตรา  ๑๓๘  วรรคสาม  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จ านวน  ๔๙๘  คน 

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระท า  ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  และการใช้อ านาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา  ๔๔  
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ซึ่ง  นายปิยบุตร  แสงกนกกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ   
พรรคอนาคตใหม่  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑) 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข  ผลจากประกาศและค าสั่งคณะปฏิวัติ
คณะต่าง ๆ  ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ค าสั่งของหัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และศึกษาผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมาย  
ที่บัญญัติโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อหาแนวทางปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่ง  นายสาทิตย์   
วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒)   

๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายทวงคืนผืนป่า  และผลกระทบของผู้ถูกด าเนินคดีจาก
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๔/๒๕๕๗  และ  ๖๖/๒๕๕๗  ซึ่ง   
นายอภิชาติ  ศิริสุนทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  
กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจ  ซึ่ง  พลต ารวจโท วิศณุ  ม่วงแพรสี  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๔) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
เพื่อศึกษาผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ  พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก   
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประกาศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  มาตรา  ๔๔  ในพื้นที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึ่ง  นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนราธิวาส  พรรคประชาชาติ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๕)  



-  ๖  - 
 

๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาผลกระทบและผลงานของนโยบายทวงคืนผืนป่า  ซึ่ง  นายนริศ  ข านุรักษ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่  ๖) 

ที่ประชุมได้ลงมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว   
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๑๔  นาฬิกา 
 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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